

**บาท/ดอลลาร์จีนนี้แข็งค่าตามภูมิภาค, คาดยังแกว่งแคบรอบปัจจัยใหม่**

\*บาท/ดอลลาร์จีนนี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตามสกุลเงินภูมิภาค แต่ดีลเลอร์คาดว่าเงินบาทวันนี้จะยังแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป เพื่อรอดูปัจจัยใหม่ และอาจจะมีแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า เข้ามาหนุนดอลลาร์ได้ในช่วงสั้น

\*ดอลลาร์แคนาดา, ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ ปรับขึ้นต่อในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน และตลาดเตรียมพร้อมสำหรับญี่ปุ่นที่จะกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระยะยาว

\*สกุลเงินทั้งสามสกุลดังกล่าว ปรับขึ้นหลังจากผลสำรวจเมื่อวานนี้ บ่งชี้ว่ากิจกรรมในภาคการผลิตของจีนขยายตัวขึ้นในเดือนมิ.ย.เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ขณะที่ยอดสั่งซื้อใหม่พุ่งขึ้น

\*วันนี้ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย"ลูกศรดอกที่ 3" ซึ่งรวมถึงการปรับลดภาษีนิติบุคคล, การปฏิรูปกองทุนบำเหน็จบำนาญสาธารณะ และการปรับลดระเบียบขั้นตอนทางราชการ

\*บริษัทมาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ 57.5 ในเดือนมิ.ย. ขณะที่ นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตจะอยู่ที่ระดับ 56.5 ในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 56.4 ในเดือนพ.ค.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.445 บาท

\*09.32 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.44/47 จาก 32.46/49 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.415/485 จาก 32.48/50 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.87/88 จาก 101.93 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3594/97 จาก 1.3603 เมื่อวาน

"บาทเช้านี้แข็งค่าขึ้นไปในช่วงเปิด ก่อนที่จะทยอยถอยกลับมาใกล้เคียงเมื่อวาน ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาดอลลาร์อยู่ในทางอ่อนค่า แต่บาทเราก็ยังค่อนข้างจะนิ่งอยู่ แต่ช่วงสัปดาห์นี้ น่าจะมีพวก month-end (demand) เข้ามาบ้าง" ดิลเลอร์ กล่าว เขา คาดว่า เงินบาทเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตามภูมิภาค แต่ภาพรวมวันนี้จะยังแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีแนวรับที่ 32.52 และแนวต้านที่ 32.40 โดยตลาดยังไม่มียปัจจัยชัดเจนเข้ามาชี้นำในช่วงนี้ แต่ในสัปดาห์นี้อาจจะมีแรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือนจากผู้นำเข้า

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้